

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHUYỂN MÌNH TRỞ THÀNH MỘT ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC XANH, HIỆN ĐẠI



Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu

TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CŨNG NHƯ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO ĐẤT NƯỚC, ĐHQGHN ĐÓNG VAI TRÒ TIÊN PHONG, DẪN ĐẮT HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM. ĐỂ THỰC HIỆN MẠNH MẼ HƠN NỮA SỨ MỆNH, ĐHQGHN QUYẾT TÂM CHUYỂN TRỤ SỞ TỬ NỘI ĐÔ TỚI HÒA LẠC, TIẾN TỚI XÂY DỰNG MỘT KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC HIỆN ĐẠI. HƠN 01 NĂM QUA, KỂ TỪ KHI BẮT ĐẦU ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI HÒA LẠC, CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU, KHÔNG GIAN TIỆN ÍCH CỦA KHU ĐÔ THỊ NÀY ĐANG ĐƯỢC ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, THIẾT LẬP MỞ RA MỘT KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CẢ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC.

BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN NGUYỄN HIỆU VỀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN NHANH CHÓNG CỦA KHU ĐÔ THỊ ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC TRONG THỜI GIAN QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO ĐỂ HÒA LẠC TRỞ THÀNH KHÔNG GIAN NÂNG TẦM CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐHQGHN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI.

↳ ĐỨC THẮNG

Xin ông chia sẻ về thay đổi có tính bước ngoặt khi ĐHQGHN chuyển tới Hòa Lạc?

20 năm trước đây, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã thể hiện tầm nhìn và tư tưởng lớn về việc thành lập và tập trung đầu tư cho hai ĐHQG để Việt Nam sớm có các đại học đẳng cấp thế giới. Sau bao khó khăn, tư tưởng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn luôn được hun đúc. Dự án đầu tư xây dựng (ĐT XD) ĐHQGHN tại Hòa Lạc được chính thức khởi công ngày 20/12/2003 trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm và nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Dự án ĐT XD ĐHQGHN tại Hòa Lạc gồm 23 dự án thành phần với quy mô đào tạo hơn 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên; diện tích sử dụng đất là 1.113,7 ha, trong đó Khu Dự án ĐHQGHN là 88,9 ha; khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha; khu tái định cư là 113,7 ha; tổng nhu cầu vốn khoảng 26.000 tỷ đồng. Ngoài những kết quả đạt





được, công tác triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc: quản lý đất đai, mốc giới, tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai vẫn đang tiếp tục xảy ra; Chồng lấn giữa diện tích đất quy hoạch Dự án với 04 khu vực khác của quân đội và đất của tỉnh Hà Tây (cũ) cấp cho một số doanh nghiệp; Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư chưa hoàn thành; vướng mắc nhiều thủ tục xây dựng, thủ tục đầu tư do Dự án kéo dài, qua nhiều thời kỳ, cơ chế, chính sách của Nhà nước, pháp luật liên quan đến đầu tư công và xây dựng cơ bản đã có nhiều thay đổi.

Ngày 28/11/2021, tại buổi làm việc với ĐHQGHN và các đơn vị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo ĐHQGHN cần quyết liệt, tập trung thực hiện dứt điểm Dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và tư duy, cách làm mới và theo hướng xây dựng thành khu đô thị đại học tích hợp chức năng “5 trong 1”, bao gồm: Trung tâm đào tạo chất lượng cao; Trung tâm nghiên cứu khoa học

ngang tầm khu vực; Trung tâm đổi mới sáng tạo; Trung tâm đô thị đại học thông minh; Trung tâm hợp tác công tư và chuyển giao công nghệ.

Đến ngày 19/5/2022, Cơ quan ĐHQGHN đã chuyển trụ sở làm việc tới Hòa Lạc, đánh dấu sự chuyển mình trên mọi phương diện tổ chức và hoạt động. Ngày 23/10/2022, Lễ Khai giảng đầu tiên tại Hòa Lạc kết thúc chiến dịch ba lần 100 ngày chuẩn bị các điều kiện đón sinh viên tới học tập và mở ra một giai đoạn mới với nhiều khát vọng và cơ hội phát triển. Việc chính thức chuyển trụ sở từ nội thành lên Hòa Lạc của ĐHQGHN không chỉ là bước đột phá cho những thay đổi của chính ĐHQGHN mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội khi một khu đô thị đại học mới, hiện đại đang dần được hình thành.

ĐHQGHN đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành một đô thị đại học xanh, thông minh và hiện đại như thế nào, thưa ông?

Trong bối cảnh chuyển đổi số, đón đầu các xu



hướng khoa học, giáo dục, ĐHQGHN đang từng bước nỗ lực đóng góp vào sự hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của quốc gia, khu vực và thế giới. Sau 30 năm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, đến nay, ĐHQGHN đã trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, xuất sắc trong học thuật, hiệu quả trong quản trị và thiết thực trong phục vụ cộng đồng; là nơi ươm tạo và bồi dưỡng nhân tài, có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, từng bước xác lập, khẳng định và nâng cao vị thế trên bản đồ các đại học hàng đầu khu vực và thế giới.

Năm học mới 2023-2024 bắt đầu trong một bối cảnh đặc biệt, sau hơn 01 năm chuyển trụ sở ĐHQGHN tới Hòa Lạc, đến nay, có gần 30 đơn vị thành viên, trực thuộc làm việc Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc. ĐHQGHN đã và đang chuyển mình trở thành một đô thị đại học xanh, đồng bộ về cơ sở vật chất, hiện đại về

trang thiết bị, từng bước hoàn thiện, đồng bộ theo mô hình "5 trong 1", góp phần nâng tầm ĐHQGHN trong giai đoạn mới.

Năm học 2023-2024 càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi trong năm học này, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc đón hơn 6.000 học sinh, sinh viên, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Năm nay, Hòa Lạc sẽ đón sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, sinh viên khối Sư phạm Trường ĐH Giáo dục, Trường Quốc tế, Khoa Các khoa học liên ngành và toàn bộ học sinh khối lớp 10 của Trường THPT Khoa học Giáo dục cùng hàng nghìn cán bộ, giảng viên, nhà khoa học tới giảng dạy, học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh hoạt.

Tại Hòa Lạc, ngoài tổ hợp giảng đường HT1, HT2 đang vận hành, phục vụ người học từ năm 2022, ĐHQGHN đã hoàn thiện tổ hợp giảng đường - ký túc xá tại khu dự án QG-HN04 đáp ứng học tập và lưu trú cho hàng nghìn sinh viên. Đồng thời, ĐHQGHN cũng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng bộ các

hạng mục liên quan như giảng đường, khu nội trú, khu nghiên cứu, giáo dục thể chất, dịch vụ tiện ích, y tế, các khu hoạt động trải nghiệm... Dự kiến đến năm 2025, cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác phục vụ đào tạo, nghiên cứu quy mô cho 15.000 đến 20.000 sinh viên.

Điều gì đã giúp dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc có thể triển khai được và có sự chuyển mình mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn, thưa ông?

Việc chính thức tổ chức đào tạo tại Hòa Lạc từ năm học 2022-2023 là điểm rơi, sự kết tụ của nhiều điều kiện, yếu tố thuận lợi cả chủ quan và khách quan. Trước hết, đó là sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ cũng như sự ủng hộ của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo ĐHQGHN thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt và được sự đồng lòng ủng hộ của cán bộ, giảng viên; sự ủng hộ từ các cựu sinh viên của ĐHQGHN, đặc biệt các cựu sinh viên là doanh nhân thành đạt. Tư duy và cách làm đối với Hòa Lạc của ĐHQGHN cũng có sự thay đổi,



chuyển từ việc xây dựng các công trình phục vụ cho từng trường, từng đơn vị sang tập trung xây dựng các công trình cấp bách, thiết yếu dùng chung cho toàn ĐHQGHN, chuyển từ bắt buộc các đơn vị phải chuyển tới Hòa Lạc một cách hành chính sang ưu tiên phát triển các đơn vị đang có nhu cầu.

Sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh hơn được tiến độ của các công trình đầu tư xây dựng. Chủ trương phát triển và đầu tư cho khu đô thị phía Tây Hà Nội cũng góp phần quan trọng cho sự phát triển cơ sở hạ tầng và tạo sự kết nối thuận lợi Đô thị ĐHQGHN với khu vực trung tâm Thành phố.

Xin ông chia sẻ về định hướng phát triển khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc trong thời gian tới?

Chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2045 "Trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới". Để đạt được mục tiêu đó, Ban





Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, lãnh đạo ĐHQGHN luôn coi tập trung toàn diện cho con người là điều cốt lõi trong phát triển khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Về đào tạo, từ học kỳ I năm học 2023-2024, ĐHQGHN đã triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất của các đơn vị đào tạo tại Khu đô thị Hòa Lạc, gồm "3 toàn diện": Khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, giỏi về kỹ năng xã hội. Sinh viên được đào tạo theo mô hình giáo dục toàn diện sẽ được trang bị năng lực và kỹ năng toàn diện tạo đà cho thành công trong công việc và cuộc sống sau này, gồm năng lực công dân toàn cầu, năng lực số, năng lực thích ứng và năng lực đổi mới sáng tạo.

Về đầu tư xây dựng và phát triển, trong thời

gian trước mắt, ĐHQGHN tập trung triển khai nhiều dự án, trong đó trọng tâm có Dự án "Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án ĐHQGHN" với tổng mức đầu tư là 123,18 triệu USD tương đương gần 2.900 tỉ đồng, từ vốn vay Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng, sẽ đầu tư xây dựng tại ba khu vực với tổng diện tích đất là 37,5ha xây dựng 18 tòa nhà từ một đến tám tầng với các giảng đường, văn phòng, thư viện - tri thức số - không gian đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, trung tâm khởi nghiệp và chuyển giao KHCN, khu vực trung tâm thể thao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, Quốc hội, Chính phủ đã thông qua và cấp bổ sung 1000 tỷ cho kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 của ĐHQGHN để triển khai các dự án phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực thực hành kỹ thuật-công nghệ



theo định hướng 4.0; nhà hàng-khách sạn; nghệ thuật-sáng tạo; quản trị đô thị đại học thông minh và đầu tư thêm các khu giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên phát huy và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; hệ thống phòng thí nghiệm, nhất là phòng thí nghiệm trọng điểm; hình thành các không gian đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại nội thành và Hòa Lạc; phát triển doanh nghiệp spin-off. Triển khai các chương trình khoa học và công nghệ lớn, trọng điểm, gắn với doanh nghiệp và chuyển giao; tiếp tục gia tăng công bố quốc tế cả về số lượng và chỉ số trích dẫn.

Đa dạng hóa các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế nhằm gia tăng nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và

nâng cao vị thế của ĐHQGHN, đồng thời tăng cường hiệu quả trao đổi, thu hút giảng viên, sinh viên quốc tế.

ĐHQGHN cũng phát triển các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách, đặc biệt nguồn thu từ hoạt động xúc tiến đầu tư, các dự án đầu tư theo phương thức hợp tác công tư. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị tại Hòa Lạc, trong đó hoàn thành việc thiết kế, xây dựng Khung hành động cho đô thị ĐHQGHN; triển khai các hạng mục công trình từ nguồn vốn bổ sung trung hạn, vốn vay của Ngân hàng Thế giới và một số dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trân trọng cảm ơn Phó Giám đốc!